

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC THI CHÍNH SÁCH HẬU PHƯƠNG CÔNG AN NHÂN DÂN

NGUYỄN THỊ HẢI VÂN*
VŨ ĐỨC THÀNH**

Chính sách hậu phương công an nhân dân là một trong những chính sách xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nước nhằm chăm lo, bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần cho lực lượng công an nhân dân, đặc biệt là những người có công với cách mạng và thân nhân. Trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, lực lượng công an nhân dân phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, thậm chí hy sinh cả tính mạng và sức khỏe. Do đó, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là biểu hiện sâu sắc của lòng tri ân, trách nhiệm xã hội. Bên cạnh những kết quả tích cực trong thực thi chính sách hậu phương công an nhân dân, quá trình thực hiện cũng gặp một số hạn chế, bất cập đòi hỏi cần có những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế của các đối tượng thụ hưởng.

Từ khóa: Chính sách hậu phương; công an nhân dân; thực thi chính sách; nâng cao; hiệu quả; giải pháp.

The People's Public Security rear policy is a crucial social policy of the Party and the State, aimed at ensuring the well-being of the People's Public Security forces, especially those who have contributed to the revolution and their families. In their noble duty of safeguarding national security and maintaining social order and safety, the People's Public Security forces face not just difficulties, but also challenges and sacrifices of life and health. Therefore, implementing policies of gratitude and caring for wounded and sick soldiers, families of martyrs, and individuals with meritorious services to the revolution is not just a political duty, but a profound expression of gratitude and social responsibility. While the People's Public Security rear policy has brought about positive outcomes, it is not without its limitations and shortcomings. These challenges underscore the urgent need for practical solutions to enhance the policy's effectiveness and better meet the needs of its beneficiaries.

Keywords: Rear policy; People's Public Security; policy implementation; enhancement; effectiveness; solutions.

NGÀY NHẬN: 15/11/2024

NGÀY PHẢN BIỆN, ĐÁNH GIÁ: 15/02/2025

NGÀY DUYỆT: 17/3/2025

DOI: <https://doi.org/10.59394/qlnn.350.2025.1113>

1. Tầm quan trọng của chính sách hậu phương công an nhân dân

Chính sách hậu phương công an nhân dân được hiểu là hệ thống các quy định và biện pháp thực hiện do Nhà nước ban hành

nhằm chăm lo, bảo đảm đời sống vật chất và

* PGS.TS, Học viện Chính trị Công an nhân dân

** ThS, Học viện Chính trị Công an nhân dân

tin thần cho cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân và gia đình, thân nhân. Đây là một phần quan trọng trong chính sách an sinh xã hội, tập trung vào việc hỗ trợ các đối tượng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Mục đích của chính sách này là nhằm bảo đảm quyền lợi, đời sống vật chất và tinh thần cho lực lượng công an nhân dân cũng như tạo điều kiện tốt nhất để họ yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Nội dung chính sách hậu phương công an nhân dân ở Việt Nam bao gồm nhiều hoạt động đa dạng, hướng đến việc chăm lo toàn diện cho đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân. Theo đó, chính sách này trước hết tập trung vào việc bảo đảm các chế độ lương, phụ cấp và bảo hiểm xã hội cho cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là những người công tác trong môi trường nguy hiểm như ở các vùng biên giới, hải đảo,... Cùng với đó là chính sách hỗ trợ nhà ở, chính sách chăm sóc y tế, chính sách hỗ trợ giáo dục cho con em của lực lượng công an nhân dân...

Bên cạnh đó, chính sách hậu phương công an nhân dân cũng đặc biệt chú trọng đến việc tri ân và hỗ trợ các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công trong lực lượng. Ngoài ra, còn có các chương trình đào tạo và hỗ trợ việc làm cho cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân sau khi nghỉ hưu hoặc xuất ngũ cũng được coi là một phần quan trọng của chính sách này, giúp họ chuyển đổi nghề nghiệp và hòa nhập vào xã hội sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trong bối cảnh lực lượng công an nhân dân phải đối mặt với những nhiệm vụ nguy hiểm, phức tạp, như: đấu tranh phòng, chống tội phạm, duy trì an ninh quốc gia, việc bảo đảm các chính sách về lương bổng, nhà ở, chăm sóc y tế và giáo dục cho con em cán bộ, chiến sĩ là việc làm hết sức cần thiết.

Chính sách hậu phương tốt là điều kiện quan trọng hỗ trợ các cán bộ, chiến sĩ, giúp họ giảm bớt lo lắng về hậu phương, gia đình, từ đó có thể tập trung toàn tâm, toàn ý vào nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Chính sách hậu phương công an nhân dân còn thể hiện sự tri ân và tôn vinh đối với những đóng góp, hy sinh của các cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là những người đã bị thương, mất sức lao động hoặc hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Qua đó, tạo động lực mạnh mẽ cho lực lượng công an nhân dân tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời củng cố niềm tin của họ vào sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước.

2. Thực trạng thực hiện chính sách hậu phương công an nhân dân thời gian qua

a. Một số kết quả đạt được

Những năm qua, Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn trân trọng, ghi nhớ công ơn và thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa để tỏ lòng “hiếu nghĩa báo ân” đối với thương binh, bệnh binh gia đình liệt sĩ công an nhân dân và những người có công đối với đất nước. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an bằng tình cảm và trách nhiệm, luôn chăm lo, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với các cán bộ, chiến sĩ hy sinh, bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Việc thực hiện tốt chính sách này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với lực lượng công an nhân dân. Những kết quả đó được thể hiện trên các khía cạnh sau:

Thứ nhất, hoàn thiện chính sách, pháp luật về chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong lực lượng công an nhân dân.

Đây là một trong những kết quả đáng ghi nhận trong việc thực hiện chính sách hậu phương công an nhân dân. Bộ Công an đã tích cực tham mưu, phối hợp với các bộ,

ngành để hoàn thiện khung pháp lý, chính sách cho việc thực hiện chính sách đối với người có công trong lực lượng. Trên cơ sở *Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng* năm 2020 và Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành *Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng*, Bộ Công an cũng đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, như: Chỉ thị số 10/CT-BCA ngày 15/12/2021 về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong công an nhân dân; Thông tư số 14/2023/TT-BCA ngày 20/4/2023 hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Công an... Các văn bản này vừa thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời tạo nền tảng pháp lý đồng bộ, giúp việc thực thi chính sách đạt hiệu quả cao hơn.

Từ góc độ chính sách, pháp lý, sự nhất quán và đồng bộ trong việc triển khai các văn bản pháp luật đã góp phần giúp các đối tượng trong lực lượng công an đều được tiếp cận và thụ hưởng các quyền lợi và chế độ ưu đãi theo quy định. Qua đó, góp phần bảo đảm tính minh bạch và công bằng trong quá trình thực hiện chính sách, tránh những sai sót hoặc bất cập về quyền lợi cho người có công.

Thứ hai, về bảo đảm nguồn lực tài chính.

Đây là một trong những yếu tố then chốt trong việc bảo đảm bảo chính sách hậu phương công an nhân dân được triển khai hiệu quả. Trong đó có “Quỹ Nghĩa tình đồng đội công an nhân dân” là một trong những minh chứng rõ nét nhất trong việc hỗ trợ tài chính cho các gia đình thương binh, liệt sĩ và cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, như: trợ cấp thăm hỏi gia đình cán bộ, chiến sĩ bị thương, hy sinh khi làm nhiệm vụ lên đến 100

triệu đồng/trường hợp; kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa 150 triệu đồng/nhà; trợ cấp hàng tháng lên đến 2,2 triệu đồng cho con cán bộ, chiến sĩ bị khuyết tật hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, Quỹ còn hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, trợ cấp khó khăn đột xuất cho cán bộ, chiến sĩ và người có công với tổng số tiền lên đến 172 tỷ đồng¹.

Thứ ba, về tổ chức thực hiện chính sách hậu phương công an nhân dân.

Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, địa phương thực hiện chính sách phụng dưỡng suốt đời 320 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trao tặng 91 sổ tiết kiệm, tuyển dụng 17 trường hợp là vợ, con liệt sĩ và thương binh nặng, bệnh binh vào làm việc².

Bên cạnh đó, các hoạt động tri ân, tưởng niệm cũng được tổ chức bài bản, chu đáo, thể hiện sự tôn trọng và ghi nhớ những đóng góp của các anh hùng, liệt sĩ. Các công trình tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ thuộc lực lượng công an nhân dân đã được tu bổ, chăm sóc thường xuyên; công tác phối hợp thực hiện với các quân khu và Ban Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố, qua đó, quy tập được 206 hài cốt liệt sĩ. Các hoạt động này thể hiện rõ nét đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và góp phần động viên tinh thần to lớn đối với gia đình các liệt sĩ.

Thứ tư, về hoạt động tri ân và động viên tinh thần.

Nhiều hoạt động ý nghĩa như trao những cuốn sổ tiết kiệm tình nghĩa; những ngôi nhà ân tình đồng đội; những suất học bổng dành cho các cháu là con liệt sĩ, thương binh đang tuổi đến trường; những chuyến tham quan, kỳ nghỉ dưỡng dành cho gia đình, thân nhân...³ đã được Bộ Công an tổ chức thường xuyên. Những hoạt động này cũng giúp mang lại niềm vui, sự động viên tinh thần cho các gia đình người có công, đồng thời giúp các em nhỏ cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc từ Nhà nước và xã hội.

b. Những khó khăn, hạn chế và bất cập

Một là, hạn chế về nguồn lực tài chính để thực thi chính sách. Trong bối cảnh lực lượng công an nhân dân ngày càng phải đối mặt với nhiều thách thức và yêu cầu cao hơn, nhu cầu về tài chính để thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ cũng tăng theo. Tuy nhiên, ngân sách dành cho chính sách hậu phương nhiều lúc chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng gia tăng, đặc biệt là trong việc hỗ trợ nhà ở, giáo dục và chăm sóc y tế cho các đối tượng người có công. Mặc dù Quỹ Nghĩa tình đồng đội công an nhân dân đã có nhiều đóng góp tích cực nhưng nguồn lực này vẫn còn giới hạn so với quy mô và số lượng đối tượng cần hỗ trợ. Hơn nữa, khi số lượng cán bộ, chiến sĩ bị thương, hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ tăng, áp lực tài chính để đáp ứng các trợ cấp lâu dài cũng vì thế tăng theo cần có sự hỗ trợ kịp thời.

Hai là, chậm trễ trong triển khai chính sách ở một số địa phương. Hệ thống pháp lý và chính sách đã được hoàn thiện và đồng bộ nhưng việc triển khai chính sách tại một số địa phương vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân chính là do sự khác biệt về điều kiện kinh tế, địa lý và năng lực thực thi giữa các địa phương. Tại một số địa phương việc triển khai chính sách đôi khi bị chậm trễ hoặc chưa đầy đủ⁴, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa. Từ đó cũng ảnh hưởng nhất định tới hiệu quả của chính sách và gây khó khăn cho các đối tượng thụ hưởng trong quá trình tiếp cận các chế độ hỗ trợ của chính sách.

Trên thực tế, công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng vẫn còn những khoảng cách nhất định trong việc thực hiện chính sách. Đơn cử như, việc hỗ trợ nhà ở, nhất là công tác chăm sóc y tế, giáo dục cho con em gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh ở vùng nông thôn và vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều hạn chế, do điều kiện hạ tầng chưa phát triển và ngân sách địa phương chưa đủ mạnh.

Ba là, khó khăn trong việc tiếp cận chính sách tại các địa phương đặc biệt khó khăn. Mặc dù các chế độ, chính sách đã được quy định rõ ràng nhưng việc tiếp cận các chính sách này ở các khu vực xa xôi vẫn còn hạn chế. Nguyên nhân của những hạn chế này có thể do sự thiếu hụt về nhân sự triển khai chính sách tại địa phương hoặc do các khó khăn về giao thông, địa lý, dẫn đến việc triển khai hỗ trợ cho các cán bộ, chiến sĩ và gia đình còn gặp những khó khăn nhất định, nhất là các gia đình trong diện được hỗ trợ chính sách bị chậm thời gian hơn so với địa phương ở thành phố.

Bốn là, hạn chế trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Hiện nay, việc quản lý hồ sơ và triển khai các chế độ ưu đãi nhìn chung vẫn dựa nhiều vào phương thức truyền thống là chủ yếu, gây khó khăn trong việc theo dõi, cập nhật và giải quyết các trường hợp cần hỗ trợ. Hơn nữa, sự phát triển không đồng đều về hạ tầng công nghệ giữa các địa phương, khu vực cũng tạo ra khoảng cách trong việc ứng dụng công nghệ vào quản lý chính sách.

Năm là, còn thiếu sự tham gia của cộng đồng và xã hội. Điều này một phần nguyên nhân do công tác huy động các nguồn lực từ xã hội, các tổ chức từ thiện, doanh nghiệp cho các chương trình hỗ trợ người có công vẫn chưa được khai thác đầy đủ. Trong khi đó, tại một số quốc gia trên thế giới, sự tham gia của cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ lực lượng an ninh và gia đình họ. Nếu có sự tham gia rộng rãi hơn của cộng đồng và các tổ chức xã hội, các chương trình hỗ trợ có thể được thực hiện nhanh chóng hơn và hiệu quả hơn, đặc biệt là trong những tình huống khó khăn về tài chính.

3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi chính sách hậu phương công an nhân dân trong bối cảnh hiện nay

Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong lực lượng công an nhân dân.

Việc tuyên truyền cần được thực hiện một cách hệ thống, đồng bộ từ trung ương đến địa phương, thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, như: báo chí, truyền hình, đài phát thanh và đặc biệt là tận dụng các thế mạnh của mạng xã hội - nơi có khả năng tiếp cận nhanh chóng và rộng rãi.

Tuyên truyền, phổ biến chính sách không nên chỉ dừng lại ở việc truyền đạt thông tin mà còn phải bảo đảm mọi người dân, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ công an, hiểu rõ và thấm nhuần tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, từ đó thúc đẩy sự tham gia tích cực vào các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Ngoài ra, công tác tuyên truyền cần đặc biệt chú trọng đến những nội dung về quyền lợi, nghĩa vụ của người có công là cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân và thân nhân của họ, đồng thời giúp các đối tượng thụ hưởng dễ dàng tiếp cận các chính sách ưu đãi. Cách thức thực hiện giải pháp này có thể được thực hiện thông qua các hội thảo chuyên đề, các buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ để trực tiếp phổ biến và giải đáp thắc mắc về chế độ, chính sách.

Thứ hai, cấp ủy đảng và thủ trưởng công an các cấp tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong lực lượng công an nhân dân.

Vai trò của cấp ủy đảng và thủ trưởng công an các cấp trong việc chỉ đạo thực hiện chính sách hậu phương công an nhân dân là hết sức quan trọng. Để tăng cường hiệu quả của việc thực thi chính sách này, các cấp ủy đảng cần phải có những chỉ đạo kịp thời, sâu sát và cụ thể, bảo đảm chế độ, chính sách được triển khai đầy đủ, đồng bộ. Nội dung chỉ đạo cần tập trung vào những khía cạnh, như: bảo đảm đầy đủ chế độ ưu đãi về tiền

lương, phụ cấp, hỗ trợ y tế, giáo dục cho con em và nhà ở cho gia đình người có công; thăm hỏi, động viên, tặng quà, xây nhà tình nghĩa cho các gia đình thương binh, liệt sĩ.

Thứ ba, tiếp tục khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập, kết nối, xử lý và phối hợp cung cấp thông tin về liệt sĩ và phân mộ liệt sĩ công an nhân dân.

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ này, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để tăng cường hiệu quả thu thập, kết nối và xử lý dữ liệu về liệt sĩ và phân mộ liệt sĩ trong công an nhân dân. Các hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử về liệt sĩ cần được xây dựng một cách khoa học, đồng bộ, dễ dàng truy cập và chia sẻ giữa các đơn vị công an, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành có liên quan.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, việc sử dụng công nghệ sẽ giúp kết nối thông tin từ các nguồn khác nhau, như: hồ sơ quân sự, thông tin địa phương và dữ liệu từ gia đình liệt sĩ để xác định danh tính những hài cốt chưa có thông tin. Ngoài ra, việc triển khai hệ thống trực tuyến cũng giúp cung cấp thông tin kịp thời về phân mộ liệt sĩ cho thân nhân và xã hội; bảo đảm giảm thiểu các sai sót trong quá trình xác định, tăng tính minh bạch và chính xác, đồng thời hỗ trợ việc theo dõi, giám sát quá trình quy tập hài cốt, từ đó bảo đảm tiến độ và hiệu quả của hoạt động tri ân.

Thứ tư, tổ chức rà soát, đánh giá tổng thể về thông tin liệt sĩ, thương binh và các chế độ ưu đãi để phối hợp với các bộ, ngành có liên quan, tham mưu với Đảng, Nhà nước.

Giải pháp này sẽ góp phần bảo đảm mọi đối tượng thụ hưởng đều được chăm lo đúng quyền lợi; đồng thời, giúp các cấp lãnh đạo điều chỉnh, bổ sung các chính sách sao cho phù hợp với thực tế, đặc biệt trong bối cảnh xã hội có nhiều biến đổi như hiện nay. Quá trình rà soát này cần có sự tham gia của các

cấp lãnh đạo, thủ trưởng các đơn vị công an nhân dân và các tổ chức đoàn thể để bảo đảm tính toàn diện, khách quan. Sau khi hoàn tất đánh giá, các kết quả sẽ được sử dụng làm cơ sở để tham mưu với Đảng và Nhà nước về việc điều chỉnh, hoàn thiện các chính sách hậu phương công an nhân dân. Có như vậy, chính sách này mới ngày càng được hoàn thiện, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đồng thời tăng tính hiệu quả trong việc chăm lo cho người có công.

Thứ năm, hoàn thiện quy hoạch hệ thống các trung tâm điều dưỡng, phục hồi chức năng của Bộ Công an, đáp ứng điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho người có công và thân nhân của người có công trong công an nhân dân.

Việc chăm sóc sức khỏe cho người có công cần được chú trọng đặc biệt thông qua việc hoàn thiện và nâng cấp hệ thống các trung tâm điều dưỡng, phục hồi chức năng của Bộ Công an. Các trung tâm điều dưỡng, phục hồi chức năng không chỉ là nơi điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe mà còn là nơi cung cấp các dịch vụ phục hồi chức năng cho thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Quy hoạch lại hệ thống các trung tâm này cần bảo đảm tính đồng bộ, quy mô phù hợp với nhu cầu ngày càng cao, đặc biệt trong bối cảnh già hóa dân số và các bệnh lý liên quan đến tuổi tác đang ngày một gia tăng.

Quá trình hoàn thiện quy hoạch cần chú trọng đến việc đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại; đồng thời, tăng cường đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, có khả năng đáp ứng các yêu cầu về chăm sóc sức khỏe đặc thù cho đối tượng người có công. Bên cạnh đó, cần xây dựng các chương trình điều dưỡng phù hợp với từng nhóm đối tượng, từ đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người có công, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với những người đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

4. Kết luận

Sự phát triển và duy trì chính sách hậu phương công an nhân dân trong những năm qua đã giúp ổn định và phát triển lực lượng công an trong dài hạn, bảo đảm những người lính trên mặt trận giữ gìn an ninh, trật tự luôn có nền tảng vững chắc từ phía sau để đóng góp trực tiếp vào sự phát triển ổn định của quốc gia. Để nâng cao hiệu quả thực thi chính sách này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, tăng cường công tác chỉ đạo từ cấp ủy đảng, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách và đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách hậu phương. Chỉ khi những giải pháp này được thực hiện đồng bộ, chính sách hậu phương công an nhân dân mới có thể phát huy tối đa vai trò trong việc bảo đảm an sinh xã hội, tôn vinh và chăm sóc xứng đáng cho những người đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc □

Chú thích:

1, 2. *Lực lượng Công an nhân dân luôn ghi nhớ công ơn đối với các thương binh, liệt sĩ.* <https://cand.com.vn>, ngày 27/7/2023.

3. *Thêm một chính sách thăm đấm nghĩa tình.* <https://hvctcand.bocongan.gov.vn>, ngày 27/7/2021.

4. *Một số giải pháp góp phần thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng ở tỉnh Quảng Bình.* <https://www.tapchicongsan.org.vn>, ngày 09/8/2021.

Tài liệu tham khảo:

1. Ban Bí thư (2017). *Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.*

2. Nguyễn Bá Hoan (2023). *Chính sách người có công trong chính sách xã hội ở Việt Nam thời kỳ phát triển mới.* Tạp chí Cộng sản số 7/2023.

3. *Tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa cho người có công với tất cả trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng.* <https://nhandan.vn>, ngày 27/7/2024.